

# เร่งหามาตรการกักกักตสินค้าเกษตร

- ล้งสศก.ช่วยชาวประมงเลี้ยงใช้วิธี‘จำนำกุ้ง’
- ปี64จับตา4ปัจจัย‘แล้ง-โควิด-บาท-น้ำมัน’

‘เฉลิมชัย’สั่ง สศก.หามาตรการกักกักตสินค้าเกษตร เล็งจำนำกุ้ง หลังโควิดลดความต้องการร่งหนัก ปักธงปีหน้าขยายตัว 1.3-2.3% แต่ต้องจับตา 4 ปัจจัยกดดัน ภัยแล้ง-โควิดรอบใหม่-บาทแข็ง-ราคาน้ำมัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เชื่อว่าเกษตรกรสามารถปรับตัวได้เช่นเดียวกับตอนที่เกิดการระบาดในช่วงแรก หรือประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถึงแม้เกษตรกรส่วนใหญ่จะสามารถตั้งรับกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ แต่ยังมีชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อในแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้ความต้องการในตลาดลดลง และประชาชนไม่กล้าซื้อกุ้ง จึงสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือ เบื้องต้นอาจใช้วิธีจำนำสินค้าเกษตร พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจว่าสินค้าประมงมีความปลอดภัยจากโควิด-19 ทุกตลาดที่ยังเปิดให้บริการอยู่ 100% “วิกฤตในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่อง que ทุกคนในประเทศต้องร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตรอบนี้ มั่นใจว่า

ไทยยังสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศได้”

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ในส่วนของภาพรวมสินค้าเกษตรอื่นๆ ปัจจุบันกระทรวงได้ผลักดันนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ชาย มีเป้าหมายผลักดันราคาสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้า และยกระดับราคาให้สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้และได้รับประโยชน์สูงสุด สุดท้ายรัฐไม่ต้องประกันรายได้ให้เกษตรกร ลดการใช้งบประมาณลงสำหรับราคาขายพาราปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดี เกษตรกรพอใจ แต่ส่วนตัวยังไม่พอใจต้องการให้เกินราคาประกันรายได้ ซึ่งหลังจากนี้จะผลักดันการใช้ยางพาราในประเทศ โดยเฉพาะการใช้งานของภาครัฐให้มากขึ้นต่อไป

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสศก. กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พืชสำคัญ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มีผลผลิตลดลง รวมถึงประเทศคู่ค้าสำคัญที่ไทยเคย

ส่งออกผลผลิตให้ ไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2563 ติดลบ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่ายังไม่น่ากังวลมาก เนื่องจากช่วงปี 2559 เคยปรับตัวติดลบ 5% จากวิกฤตภัยแล้ง โดยหดตัวจากสาขาพืชสูงสุดถึง 4.7% ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล จะทำให้ภาคเกษตรค่อยๆ ฟื้นกลับมาได้ คาดว่าในปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจะขยายตัว 1.3-2.3% แต่ยังคงต้องคำนึงถึงปัจจัยและสถานการณ์สำคัญทั้งภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน เพราะหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรด้วย